



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานการอนุญาต โทร ๐-๒๕๖๑-๕๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๒๐๖

ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/ ๖๕๓๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อหรือการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/ ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๙

เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอรื้อหรือการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า
มาเรียนเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานอนุญาต โทร ๐- ๒๕๖๑-๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๒๐๖
ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/ ๖๔๓๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อหรือการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือ ที่ พบ ๐๐๑๔.๓/๓๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๒๔๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางโดยเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำขอแล้วให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งจังหวัดท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน เพื่อพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ในจังหวัดท้องที่ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำหนดมาไม่สอดคล้องกับ กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงหาหรือว่าจะต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวงเพียงอย่างเดียวหรือจะต้องปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าว และรองปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ) ได้โปรดสั่งการท้ายหนังสือ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ความว่า “เรียน รอง อปม. (คุณจเรศักดิ์) ผอ.สกญ. มอบ สกญ.จัดทำหนังสือชี้แจงไปยัง ปกท.ทส.และหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก ทสจ. ทราบ ทั้งนี้ ให้เสนอเรื่อง ผ่านรอง อปม. (จเรศักดิ์) เพื่อให้ รกท.อปม.ลงนาม” นั้น

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผล บังคับใช้ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม ซึ่งกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเพียงสถานที่ยื่นคำขออนุญาต หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขออนุญาต สำหรับวิธีการแนวทางปฏิบัติหน่วยงานที่จะร่วมตรวจสอบ จะต้อง ออกเป็นข้อกำหนดหรือระเบียบ ซึ่งอยู่ในระหว่างที่กรมป่าไม้เสนอออกข้อกำหนด ฉบับที่.. พ.ศ. ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีใช้ป่า แต่เนื่องจากมีราษฎร หน่วยงานเอกชน และ หน่วยงานของรัฐ เป็นจำนวนมากได้รับผลกระทบไม่สามารถทำไม้ในที่ดินที่มีใช้ป่าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การ ดำเนินการด้านการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีใช้ป่าเป็นไปด้วยความสะดวก

ไม่เกิดความ...

ไม่เกิดความล่าช้า และเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการตรวจสอบให้ถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๒๔๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ประสานและขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานโดยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา สั่งเจ้าหน้าที่ในจังหวัดท้องที่ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม (เดิม) ก็ได้กำหนดให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำหรับ วิธีการแนวทางปฏิบัติหน่วยงานที่จะร่วมกันตรวจสอบ ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง (เดิม) ก็ได้มีการกำหนดหน่วยงาน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เป็นผู้ตรวจสอบ ฉะนั้น แนวทางปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๒๔๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๓๖ จังหวัด แต่กลับเป็นผลดีที่มีหน่วยงานของจังหวัดท้องที่ร่วมตรวจสอบด้วย ดังเช่นกรณีจังหวัดตราด ได้มีคำสั่ง จังหวัดตราด ที่ ๔๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีไชปา จังหวัดตราด เป็นการสอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานบริการประชาชนของจังหวัดตราดเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สำเนาถูกต้อง

(นางมารศรี แก้วปราณี)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(ลงนาม)

สุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้